



สารบัญ

บทความวิจัย

สถานการณ์ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ประมงชายฝั่ง	1
--	---

กรกฎ ทองชะโชค เอกราช สุวรรณรัฐ ชานินทร์ เงินถาวร และ ศิริชัย कुमारจันทร์

การแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง : ศึกษากรณีการตีความตามสัญญา ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	17
---	----

สุวัฒน์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์ คงรักษักวิน

บทความวิชาการ

แนวทางในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดี (1) เกมิกา เพ็ญฟู	32
--	----

พุทธศาสนาในวิชานิติศาสตร์ไทย ศิริกร ควรสมาคม	44
---	----

ความรับผิดชอบละเมิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษากรณีการกระทำละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่	56
---	----

ศรินทร์พร ชารมดี

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กับการจัดตั้งพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น	73
---	----

นิก สุนทรชัย



บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก็ได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 7 ฉบับที่ 1 แล้ว โดยได้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รวบรวมบทความหลากหลายด้านที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกและคณาจารย์ประจำ โดยบทความเหล่านี้มีคุณค่าทางวิชาการ อีกทั้งยังได้นำเสนอความรู้กฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น บทความวิจัยเรื่องสถานการณ์ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการประมงชายฝั่ง ซึ่งนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาและกฎหมายที่ใช้ในการจัดการประมงชายฝั่ง อีกทั้งมีบทความทางวิชาการที่ได้นำเสนอถึงแนวทางในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดี (1) ซึ่งได้อธิบายถึงเงื่อนไขระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองเพราะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งทั่วไปและในปัจจุบันมีคดีถูกจำหน่ายออกจากสารบบความเป็นจำนวนมากจึงต้องศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และยังมีบทความวิชาการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศึกษากรณีการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้อธิบายถึงหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบหากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำละเมิดซึ่งได้เปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่สนับสนุนบทความมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้ส่งบทความมาร่วมเผยแพร่ในครั้งนี้ อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ในฉบับต่อไป เพื่อพัฒนาวิชาการและเผยแพร่ความรู้นิติศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะจะจัดพิมพ์วารสารวิชาการเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1689 หรือ 1690

ตรีวิดา เฟื่องฟู
บรรณาธิการ